




moit 18

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2563
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลด่านช้าง	
วัน/เดือน/ปี: 26 มีนาคม 2567	
หัวข้อ: หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริต	
รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบ) มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	
Link ภายนอก: https://hdanc.spo.moph.go.th/hdan/index.php/moit-67	
หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
 (นายกมล รอดสถิตชัย)	 (นายเส็ก นามประเสริฐ)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลด่านช้าง
วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2567	วันที่ 26 มีนาคม 2567
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
 (นายวันชัย ฉิมช้าง)	
นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลด่านช้าง โทร.๐ ๓๕๕๙ ๕๐๓๒ ต่อ ๑๐๙,๑๑๐

ที่สพ ๐๐๓๓.๐๙/๑/ ส/๗๕

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ลงนามประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี ๒๕๖๗

พร้อมทั้งขออนุญาตให้นำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด่านช้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง

ตามที่โรงพยาบาลด่านช้าง ได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ผ่านการวิเคราะห์และวางแผนมาตรการจากที่คณะกรรมการบริหาร โดยมีการจัดทำเป็นรายงานวิเคราะห์ และมีการดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงมีความประสงค์ขออนุมัติลงนาม ประกาศโรงพยาบาลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลด่านช้างต่อไป พร้อมทั้งขออนุญาตให้นำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด่านช้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

(นายกมล รอดสถิตย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายเล็ก น้าประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง



ประกาศ โรงพยาบาลด้านข้าง

เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลด้านข้าง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาล นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลด้านข้าง ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องและการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดและมีมาตรการลงโทษตามระเบียบฯที่กำหนด

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดและมีมาตรการลงโทษตามระเบียบฯที่กำหนด

๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดโครงการ/ประชุม อบรม สัมมนา

๒.๑ ในการจัดทำโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของพื้นที่ที่จะจัดโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา

๒.๒ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

๓. การใช้รถราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯดังนี้

๓.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๔. การเบิกค่าตอบแทนให้ปฏิบัติตามระเบียบฯดังนี้

๔.๑ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕

๔.๒ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับ ๑๑) และ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับ ๑๒) และ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๓ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน จำนวน ๕ ฉบับ (ว ๗๙)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายเล็ก น้าประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลด่านช้าง โทร.๐ ๓๕๕๙ ๕๐๓๒ ต่อ ๑๐๙,๑๑๐

ที่สพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๑๙๕

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี ๒๕๖๖

พร้อมทั้งขออนุญาตให้นำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด่านช้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง

ตามที่โรงพยาบาลด่านช้าง ได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ผ่านการวิเคราะห์และวางแผนมาตรการจากทีมคณะกรรมการบริหาร โดยมีการจัดทำเป็นรายงานวิเคราะห์ และมีการดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลด่านช้างจึงขอแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ ประกาศโรงพยาบาล ด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลด่านช้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นายเล็ก น้าประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง